

Cần cái nhìn chuẩn xác về kế toán viên chuyên nghiệp

Có một thực tế là bất kỳ ai có bằng cử nhân kế toán, kiểm toán làm công việc liên quan đến kế toán, kiểm toán đều có thể tự gọi mình là kế toán viên, kiểm toán viên. Không nhiều người thực sự biết rằng, một kế toán viên chuyên nghiệp cần phải tuân thủ những quy chuẩn nhất định, phải là hội viên hội nghề nghiệp hoặc có chứng chỉ hành nghề. Nhận thức chưa đầy đủ về ngành nghề đã đưa đến một thực tế là tại Việt Nam, các trường đại học đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc cung cấp nguồn nhân lực tài chính, kế toán và kiểm toán. Trong khi đó, tại các quốc gia mà ngành kế toán, kiểm toán phát triển thì nguồn cung nhân lực cho thị trường này không chỉ là cử nhân của các trường đại học mà phần lớn là đối tượng theo học và được trang bị những chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế.

Theo đánh giá của các DN tại Việt Nam, việc dạy và học kế toán, kiểm toán của các trường đại học tại Việt Nam ít gắn với những tình huống thực tiễn của DN. Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, kiểm toán ít người có thể áp dụng những gì mình đã học được ở nhà trường vào công việc thực tế. Các DN, nhà tuyển dụng, đặc biệt là các công ty có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam chia sẻ rằng họ gặp khó khăn khi tìm cho mình những chuyên gia kế toán vừa ý, càng khó khăn hơn khi tìm những kế toán có trình độ cao như giám đốc tài chính, kế toán trưởng...

Ở những quốc gia phát triển, hay gần hơn là các nước trong khu vực, các công ty thường ưu tiên tuyển dụng những nhân sự được trang bị chứng chỉ nghề nghiệp hơn là chỉ có bằng đại học. Hoặc nếu tuyển dụng sinh viên vừa tốt nghiệp đại học, các công ty sẽ có chính sách đào tạo và huấn luyện riêng cũng như cho nhân viên theo học các chứng chỉ nghề nghiệp chuyên môn của các hiệp hội nghề nghiệp.

Có thể nói, việc sở hữu bằng cấp nghề nghiệp trong lĩnh vực này là bắt buộc đối với các cá nhân hành nghề và khi DN tuyển dụng một cá nhân có bằng cấp nghề nghiệp chuyên nghiệp của một tổ chức uy tín trên thế giới, họ có thể hoàn toàn yên tâm về trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cũng như tư cách đạo đức của nhân viên, vì những điều này đã được hội nghề nghiệp thẩm định và đảm bảo.

Thông qua sự kết nối chặt chẽ với hơn 8.500 DN đối tác có tên tuổi hoạt động khắp thế giới, có tiêu chuẩn cao về đào tạo và phát triển nhân viên, ACCA luôn lắng nghe nhu cầu và mong muốn của DN về những kiến thức, kỹ năng của nhân sự kế toán, kiểm toán mà DN cần, từ đó, xây dựng và cập nhật các môn học kịp thời cùng với sự thay đổi của ngành nghề trên thế giới. Các môn học ACCA được rà soát, đảm bảo tính cập nhật và thiết thực, gắn kết với yêu cầu và mong đợi của các DN cũng như phù hợp với luật lệ của các nước. ACCA đã địa phương hóa giáo trình, như đưa vào môn Tài chính Hồi giáo, bổ sung thêm nhiều chọn lựa trong 2 môn Luật và Thuế, chẳng hạn như học viên có thể chọn học luật và thuế Việt Nam, từ đó ứng dụng ngay kiến thức đã học vào công việc mà không cần phải học lại.

ACCA cũng gia tăng lượng kiến thức, kỹ năng trong môn học Quản trị, Quản lý rủi ro và đạo đức nghề nghiệp nhằm cung cấp thêm kiến thức liên quan trong việc giám sát thực hiện, kiểm soát nội bộ, tuân thủ và quản trị rủi ro của một tổ chức trong khuôn khổ đạo đức nghề nghiệp.

Các chuẩn mực kế toán, kiểm toán quốc tế được đưa vào giảng dạy trong giáo trình ACCA. Toàn bộ giáo trình học bằng tiếng Anh. Phương pháp học giúp trang bị cho học viên những kiến thức từ cơ bản cho đến chuyên sâu. Không chỉ học lý thuyết, học viên còn được vận dụng các kỹ năng thực hành vào các ví dụ cụ thể và sinh động, do đó, chương trình được đánh giá là rất phù hợp với nhu cầu của các nhà tuyển dụng cho đội ngũ nhân viên kế toán - tài chính của các DN. Ngoài ra, giảng viên của ACCA

đa phần là những chuyên gia đã được các tổ chức nghề nghiệp uy tín công nhận, và có kinh nghiệm làm việc thực tiễn. Chính những yếu tố này giúp các học viên hoàn tất chương trình ACCA tự tin hòa nhập vào môi trường làm việc tại các DN.

Bằng việc chú trọng đến nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh sự nhận thức của xã hội về ngành nghề, ACCA luôn nỗ lực để có thể đóng góp vào sự phát triển của ngành kế toán – kiểm toán- tài chính Việt Nam, hướng tới việc phát triển nguồn nhân lực ngang tầm khu vực và quốc tế.